



THÔNG BÁO BUỔI HỌP CÔNG CỘNG Spur 303 (Pioneer Parkway) Cải tiến Đường đi bộ

Sở Giao thông Vận tải Texas (TxDOT) sẽ tổ chức Buổi họp Công cộng để thảo luận về đề xuất cải tiến đường đi bộ dọc theo đường Spur 303 (Pioneer Parkway) tại Thành phố Arlington, Texas. Mục đích của buổi họp là tạo cơ hội trao đổi và đưa ra bình luận về các đề xuất đổi mới. Buổi họp Công cộng sẽ được mở cửa tự do và không có phần thuyết trình chính thức nào. Thời gian và địa điểm tổ chức Buổi họp như sau:

Thứ Năm, ngày 25 tháng Giêng năm 2018
6 giờ tối – 8 giờ tối
Trung Tâm Giải Trí Cho Người Cao Niên (Senior Recreation Center)
tại 1815 New York Ave, Arlington, TX 76010

Dự án được đề xuất sẽ giải quyết vấn đề thiếu kết nối phần đường đi bộ, thay thế những khu vực đi bộ bị hư hỏng, nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông với các chi tiết dành cho người đi bộ và giúp tuyến đường dọc theo đường Spur 303 (Pioneer Parkway) từ đường Collins Street đến Xa lộ State Highway 360 nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Đạo Luật dành cho Người Tàn tật.

Sơ đồ thể hiện các đề xuất cải tiến đường đi bộ sẽ được trưng bày tại Buổi họp Công cộng. Thông tin về dự án được đề xuất này sẽ được cung cấp để công chúng xem xét tại Văn phòng Khu vực phía Nam Hạt Tarrant của TxDOT, 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Texas 76133.

Tất cả các cá nhân quan tâm đều được mời tham dự Buổi họp Công cộng này. Những người muốn tham dự Buổi họp và có nhu cầu trao đổi thông tin và/hoặc hỗ trợ đặc biệt có thể liên lạc với Tanya Fitzgerald theo số điện thoại (817) 370-6610 ít nhất năm (5) ngày trước khi Buổi họp diễn ra. TxDOT sẽ cố gắng trợ giúp những nhu cầu đó.

Các bình luận liên quan đến đề xuất cải tiến đường đi bộ có thể được trình bày bằng lời nói hoặc văn bản tại cuộc họp. Quý vị cũng có thể gửi ý kiến bằng văn bản vào hoặc trước ngày 09 tháng Hai năm 2018 đến Sở Giao thông Vận tải Texas, (Người nhận) Attn: Loyl C. Bussell, P.E., District Engineer, 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Texas 76133, để được đưa vào hồ sơ Buổi họp Công cộng. Để có thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Korin Adkins theo số điện thoại (817) 370-6683 hoặc e-mail: Korin.Adkins@txdot.gov.

Công việc thẩm định môi trường, tham vấn và các hoạt động khác theo yêu cầu của luật môi trường liên bang có thể áp dụng cho dự án này hiện đang hoặc đã được TxDOT thực hiện theo Bộ luật Hoa Kỳ (U.S. Code) 23 Mục 327 và Bản Thỏa Thuận Hợp Tác Song Phương đã được ký kết vào ngày 16 tháng Mười Hai năm /2014 giữa Cơ quan Quản lý Đường bộ Liên bang và TxDOT.